

ชิลีประกาศสถานะฉุกเฉินทางการเกษตรจากภัยแล้งในภูมิภาค Valparaíso



เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นาย Antonio Walker รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรชิลี ได้กล่าวถึงการตัดสินใจประกาศสถานะฉุกเฉินทางการเกษตรในภูมิภาค Valparaíso ทางตอนกลางของประเทศ อันเนื่องมาจากภาวะขาดแคลนน้ำที่กำลังส่งผลกระทบต่อภายในพื้นที่ โดยปริมาณน้ำฝนหายไปถึงร้อยละ ๗๕

นาย Walker กล่าวว่า ภูมิภาค Valparaíso กำลังประสบภาวะอันยากลำบาก เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงกว่าปกติถึงร้อยละ ๗๕ ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดในรอบ ๖๐ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่ามีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบถึง ๕๐,๐๐๐ ตัว โดยภูมิภาคดังกล่าวมีพื้นที่ที่ต้องใช้น้ำจากการชลประทานถึง ๑๐๐,๐๐๐ เฮกตาร์ และเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญที่สุดของประเทศ รัฐบาลจึงต้องหาหนทางเพื่อจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานกว่าหนึ่งแสนเฮกตาร์นี้ แม้จะมีปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บเพียงครึ่งหนึ่งของความจุเท่านั้น โดยรัฐบาลกลางและสมาชิกรัฐสภาจะร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อสรรหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งที่กำลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้ที่ดีที่สุด ภายใต้สถานะฉุกเฉินทางการเกษตรดังกล่าว

รัฐมนตรีฯ ยังเสริมด้วยว่า รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรให้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง และจะให้ความช่วยเหลือด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงภัยแล้งที่เกิดขึ้น และจะต้องลงมือแก้ไขสถานะฉุกเฉินทางการเกษตรที่มีอยู่นี้

นาย Walker ชี้แจงว่างบประมาณเดิมสำหรับภูมิภาคนี้อยู่ที่ ๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ชิลี แต่ด้วยมาตรการฉุกเฉิน รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ และขณะนี้จึงอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในทุกส่วนของ Valparaíso และลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความยากลำบาก โดยสิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการคือเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ตามมาด้วยน้ำสำหรับสัตว์ และลำดับที่สามคือพื้นที่การเกษตรหนึ่งแสนเฮกตาร์ ประกาศสถานะฉุกเฉินทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม และจะมีการประชุมร่วมกับผู้ผลิตผลไม้ในพื้นที่เทือกเขาแอนดิส ทั้งนี้ ยังเป็นเรื่องยากที่จะประเมินระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรภูมิภาคดังกล่าวในตอนนี้ โดยรัฐบาลจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนพื้นที่อย่างละเอียด ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ เพื่อหาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากฝนยังไม่ตกในอีกสามเดือนข้างหน้า

อนึ่ง รัฐบาลได้ประกาศมาตรการฉุกเฉินแบบเดียวกันนี้มาแล้วในภูมิภาค Coquimbo เนื่องด้วยผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรง

ที่มา: <https://www.simfruit.cl/cambio-climatico-gobierno-decreta-emergencia-agricola-en-la-region-de-valparaiso-por-escasez-hidrica/>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

สิงหาคม ๒๕๖๒